

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 407* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 19/ 01/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Chúng ta đang trong những ngày giáp tết : Chúa Nhật tuần sau đã Mừng Hai Tết, Kính nhớ ông bà tổ tiên. Trong dịp tết chúng ta nghe, hay chúng ta có nhiều điều phải làm. Thí dụ đơn giản về món ăn, chúng ta chuẩn bị bánh chưng, bánh tét, làm mứt,... Nói chung dịp tết người ta sẵn sàng tung nhiều tiền để tiêu xài và vì thế đối với một số người đây là dịp để kinh doanh.

Nếu chúng ta nhớ lại cách đây vài chục năm ngày mừng một đầu như không còn chợ búa, xe cộ... có nghĩa là hầu như mọi sinh hoạt trong xã hội đều bị ngưng lại. Thế nhưng ngày nay, ngày mừng một vẫn có quán ăn, chợ búa chút đỉnh tuy giá hơi cao một chút. Xã hội thay đổi theo thời gian, văn hóa Việt Nam thay đổi theo thời gian, cách sống của người Việt Nam thay đổi theo thời gian vì thế Tết cũng là dịp để một số người kinh doanh. Có người nói chỉ cần tranh thủ trong mùa Tết và Giáng sinh là sống cả năm.

Thật ra có người đã thấy lễ hội Việt Nam quá nhiều, có nghĩa là chi phí cho lễ hội khá nhiều. Chi phí nhiều, tích lũy kém đưa tới khó phát triển. Vì thế một vị giáo sư nổi tiếng đề nghị gộp tết dương lịch và âm lịch lại thành một để bớt lễ hội, để bớt chi tiêu, bớt lãng phí thời gian... Tuy vậy đề nghị này bị phản đối quyết liệt và Nhà Nước vẫn qui định nghỉ Tết âm lịch như năm nay.

Theo ý kiến cá nhân của tôi thì vấn đề vẫn là tiêu dùng chừng mực tùy theo khả năng của mình. Hình thức bên ngoài hoành tráng không cho thấy bản chất con người đó. Thế nhưng vì chúng ta hay đánh giá con người qua xe sang, nhà đẹp nên người ta thường phô trương bên ngoài. Vậy mà hình thức bên ngoài thường không đi đôi với bên trong. Chính vì thế chúng ta nên làm phát triển nội dung của ngày Tết đó là lời chúc bình an, là gặp gỡ, là tình thân, là nhớ ơn ông bà tổ tiên, thầy cô... Chúng ta hy vọng mọi người đón một cái tết tràn đầy ơn Chúa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/1/2020 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

GIỚI THIỆU ĐÁNG CỨU THỂ

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Suy niệm: Người ta thường cảm phục những con người biết liều chết cứu người, xả thân vì quốc gia, dân tộc. Thế nhưng có một Đấng đã xả thân gánh hết tội lỗi cho nhân loại mà vẫn còn có quá nhiều người không hề biết đến. Đấng đó, Gio-an Tẩy giả giới thiệu, chính là Đức Giê-su, Đấng đến để xóa bỏ tội trần gian, Đấng đến để cứu vớt nhân loại đang chìm trong tội lỗi. Ngài muốn nhân loại nhận ra và tin vào Ngài để được cứu thoát.

Mời Bạn: Bạn đã tin nhận Chúa Giê-su là Đấng đã cứu sống bạn khỏi cái chết đời đời do tội lỗi, thì giờ đây, bạn cũng hãy giới thiệu Ngài cho con người thời đại hôm nay bằng lời rao giảng cùng với chính đời sống của bạn. Tất cả đời sống của bạn đều phải qui hướng về mục đích này. Bạn đừng lầy lầm đủ chỉ vì bạn không bỏ Thánh Lễ Chúa Nhật ngày nào. Bạn phải sống sao cho gương mặt của “Đấng xóa tội trần gian” được người ta nhận ra qua chính đời sống của bạn, Bao lâu bạn không quan tâm đến việc đem Chúa đến cho người khác, bấy lâu bạn không còn là môn đệ đích thực của Đức Giê-su.

Chia sẻ: Bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn đã giới thiệu Đức Giê-su cho những người chưa nhận biết Chúa và bạn đã giới thiệu như thế nào?

Sống Lời Chúa: Thực hành lời dạy của Thánh Phaolô: *“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”* (1Cr 10,31).

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, gương mặt Đức Giêsu, “Đấng xóa bỏ tội trần gian” lấm khi bị lu mờ vì đời sống tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết canh tân đời sống để giới thiệu Đức Giê-su cho mọi người.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Dù gian nan bất bớ, Giáo hội không ngừng mở lòng đón mọi người
Trong buổi triều yết thứ Tư vừa qua 15/01/20, ĐTC Phanxicô, kết thúc bài giáo lý về sách Tông đồ Công vụ, ngài nói với khách hành hương rằng ngay cả khi Giáo hội bị bắt bớ và bách hại, Giáo hội vẫn không bao giờ mệt mỏi chào đón mọi người với trái tim của một hiền mẫu.

ĐTC nhấn mạnh với mọi người rằng cuộc hành trình của thánh Phaolô, mặc dù đầy gian nan thử thách, nhưng với niềm tin vững mạnh, nó đã trở thành máng chuyền ơn cứu rỗi của Chúa cho môi trường và hoàn cảnh.

Sức mạnh của Chúa không thể bị xiềng xích. ĐTC lưu ý rằng: Thánh Luca đã kết thúc Sách Tông đồ Công vụ không phải bằng biến cố tử đạo của thánh Phaolô mà bằng việc mô tả việc loan báo Tin Mừng không mệt mỏi của ngài, cho thấy sức mạnh của Lời Chúa không bao giờ bị xiềng xích.

Trong bài giáo lý của mình, ĐTC Phanxicô nhắc nhở rằng, ở Rôma, trước hết, thánh Phaolô gặp gỡ anh chị em tín hữu của mình trong Chúa Kitô, người đã chọn ngài, cho ngài lòng can đảm và tha thiết mong ước được gặp gỡ anh chị em của mình đến mức nào.

Mặc dù phải đối diện với tù đầy bắt bớ để có thể gặp anh chị em tín hữu, nên ngài nại vào lý do kháng cáo lên hoàng đế Casarê để có thể nói với họ về vương quốc của Thiên Chúa. Ngài đã cố thuyết phục họ về Chúa Giêsu, bắt đầu từ Kinh thánh đến các sự kiện liên quan tới Chúa Kitô để minh chứng đây chính là niềm hy vọng của Israel.

Vương quốc của Chúa. Thánh Phaolô đã công bố vương quốc của Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục mọi người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng không phải ai cũng được ngài thuyết phục, vì chính ngài đã tố giác sự cứng lòng của dân chúng, chạy theo đam mê mà làm ngơ trước Tin mừng cứu rỗi...

Một Giáo hội đón chào. Thánh Phaolô đã giảng dạy "với tất cả tấm lòng cương trực thẳng thắn, không có gì ngăn cản được!" Ngài mời gọi mọi người tiến vào vương quốc của Thiên Chúa và nhận biết Chúa Kitô. Vương quốc này là hình ảnh của Giáo hội, mặc dù bị bắt bớ, bị hiểu lầm và bị gông cùm xiềng xích... nhưng Giáo hội không bao giờ mệt mỏi để rộng mở trái tim của một hiền mẫu mà chào đón mọi người không phân biệt nam nữ; để nói với họ về tình yêu của Thiên Chúa Cha được tỏ hiện trong Chúa Giêsu.

Chúng ta được mời gọi: "Đừng sợ hãi và kìm giữ những lầm lỗi mà không dám tiến bước trên những con đường mới, sự nghèo đói không thể cản ngăn chúng ta tiến đoạt những hồng ân của Chúa!"

❖ ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện nhỏ làm “động lòng” Thiên Chúa

Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, "lòng trắc ẩn của Người mang lấy những vấn đề của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, những bệnh tật bề trong của chúng ta". ĐTC đã nhân mạnh điều đó trong bài giảng Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta khi nói về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người phong cùi.

Người phong cùi đến với Chúa Giêsu và thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đó là một lời cầu nguyện rất đơn sơ, "một hành động của đức tin", xuất phát từ đáy lòng anh, mà cũng cho thấy cách thức hành động của Chúa Giêsu và lòng trắc ẩn Người dành cho chúng ta. Người là Đấng giàu lòng trắc ẩn, "đau khổ với chúng ta và vì chúng ta". Người "mang lấy đau khổ của người khác nơi chính mình" để chữa lành và xoa dịu đau khổ ấy nhân danh tình yêu của Chúa Cha.

Cụm từ "Nếu ngài muốn" vừa là một lời cầu nguyện thu hút sự chú ý của Thiên Chúa, và vừa là một giải pháp. Nó cũng là một "thách thức" thực sự mà cũng là một hành động của đức tin. Anh biết rằng Người có thể và vì thế, anh giao phó chính mình cho Người. Nhưng tại sao anh ta lại có thể thực hiện lời cầu nguyện như thế? - Bởi vì anh đã thấy cách thức hành động và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu. "Trắc ẩn" chứ không phải "thương hại", chính là một "điệp khúc trong Tin Mừng", nơi đó có khuôn mặt của bà góa thành Nain, người Samari tốt bụng, và người cha của đứa con hoang đàng.

Lòng trắc ẩn xuất phát từ con tim và sẽ hướng dẫn bạn làm điều gì đó. Trắc ẩn là đau khổ với đau khổ của người khác, và mang lấy đau khổ ấy vào nơi chính mình để giải quyết và chữa lành nó. Đây chính là sứ mạng của Chúa Giêsu. Người không đến để rao giảng luật này, lệ kia, và rồi bỏ đi. Ngài đến với lòng trắc ẩn, nghĩa là chịu đau khổ với chúng ta và cho chúng ta, để đem lại sự sống đích thực. Tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu cao cả đến nỗi dẫn Người đến thập giá để hiến mạng sống chính mình.

Người phong cùi, với lời cầu nguyện đơn sơ và "kỳ diệu" của mình, đã nhận được ơn chữa lành nhờ lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, Đấng cũng yêu thương chúng ta mặc cho tội lỗi của chúng ta. Ngài không xấu hổ vì chúng ta bởi vì Ngài đã đến vì chúng ta là những tội nhân, và tội con càng lớn bao nhiêu, thì Chúa càng gần gũi với con bấy nhiêu. Hãy tập thói quen lặp lại lời cầu nguyện này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm điều ấy. Lặp lại những lời này với niềm tin rằng Chúa ở gần chúng ta và lòng trắc ẩn của Người sẽ giải quyết mọi vấn đề của chúng ta.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Các Thánh Lễ trong những ngày tết Canh tý 2020.

• Thứ Sáu: 24/01/2020 (30 tết)

Lễ Sáng: 5g00 Lễ Chiều: 17g30 lễ tạ ơn Lễ Tối: 21g00 lễ giao thừa

• Thứ Bảy: 25/01/2020: Mừng 1 Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới

Lễ sáng: 6g00 Lễ chiều: 17g30 Lễ tối: 19g30

• Chúa Nhật 26/02/2020. Mừng 2 Tết: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên

Lễ sáng: 6g30; 8g00; 9g30

Lễ chiều và tối: 16g30; 18g00 và 19g30

Lưu ý: Không có Thánh lễ lúc 5g00

• Thứ Hai: 27/01/2020. Mừng 3 Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Lễ sáng: 6g00. Lễ chiều: 17g30. Lễ tối: 19g30.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **g/d Thịnh:** 100usd. **Lam Thanh Do:** 1.000.000đ. **Cô Phi:** 100kg gạo. **Cô Tho:** 100kg gạo.